

ส.ป.ก.สัมมนาการลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ : CDM

ดร.วีระชัย นาควิญญ์วงศ์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ความเป็นไปได้สำหรับการพัฒนาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ (Clean Development Mechanism : CDM ภาคป่าไม้) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ ห้องไชยวงศ์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก โดยมี ดร.อุษากลิ่นหอม อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนายเชษฐพงษ์ บุตรเทพ นักวิจัยด้านการชดเชยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคป่าไม้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วิทยากรบรรยาย และปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงฯ ผู้แทนส.ป.ก.จังหวัดในโครงการ ผู้แทนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ผู้แทนเกษตรกรร่วมในพิธี รวม ๔๐ ราย



โครงการนำร่องนี้ เป็นกลไกที่สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการดิงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศ เพื่อกระบวนการสังเคราะห์แสงให้เกิดการเจริญเติบโตของต้นไม้ ซึ่งประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยพื้นที่ป่าไม้กว่าร้อยละ ๑๖ ของพื้นที่ป่าเขตร้อนทั่วโลก จึงเป็นแหล่งดูดซับหรือกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งใหญ่ของโลก โครงการการพัฒนาที่สะอาดโดยการปลูกป่าและฟื้นฟูตามพิธีสารเกียวโต (Clean Development Mechanism ; CDM A/R) ซึ่งเป็นกลไกพัฒนาที่สะอาดเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมและภาคป่าไม้

ส.ป.ก.เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตระหนักถึงปัญหาด้านความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนอย่างจริงจัง โดย ส.ป.ก.มีการจัดการที่ดินและอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อสร้างความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร รวมถึงสนับสนุนมาตรการแก้ไขปัญหาย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพเป็นระบบแบบองค์รวม ซึ่ง ส.ป.ก. ได้รับมอบที่ดินจากกรมป่าไม้มาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน รวมเนื้อที่ ๔๒ ล้านไร่ จัดให้แก่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์แล้ว เนื้อที่ ๓๔ ล้านไร่ ที่ดินที่ดำเนินการเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติเดิมที่มีสภาพเสื่อมโทรม เกิดจากการบุกรุกแผ้วถางทำการเกษตร ซึ่งพื้นที่บางแห่งติดกับเขตป่าไม้ เขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและอยู่ในเขตลุ่มน้ำ ซึ่งเสี่ยงต่อการบุกรุกและมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอื่น คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ ส.ป.ก.ส่งเสริมเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินปลูกไม้ยืนต้นอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ที่ได้รับจากส.ป.ก. เพื่อเป็นการฟื้นฟูรักษาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย

โดย ส.ป.ก. ดำเนินโครงการปลูกไม้เศรษฐกิจตามมติคณะรัฐมนตรีในเขตปฏิรูปที่ดิน (กรกฎาคม ๒๕๕๕ - มิถุนายน ๒๕๕๗) โดยองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและขยายผล เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน ๑๐ จังหวัด (แพร่ นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ ขอนแก่น นครราชสีมา มหาสารคาม เลย สกลนคร ชุมพร สุราษฎร์ธานี) เนื้อที่ ๓๐,๐๐๐ ไร่ ในปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗